



๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๗๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
๒. สำเนาหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๗.๑ (นฐ)/ว ๐๐๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

(ดาวน์โหลดจาก <http://www.nonthaburi.go.th> หัวข้อ “หนังสือราชการ” “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด”)

ด้วยจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากส่วนราชการให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการ และส่วนราชการผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาตจะต้องเร่งรัดพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาต ประกอบกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล แจ้งขอให้จังหวัดแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/แนวทางการใช้พื้นที่/ที่ดินดังกล่าว และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในเรื่องความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าภาพของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ และรูปแบบรายการให้สามารถดำเนินโครงการได้ทันที เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาตเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จึงให้ส่วนราชการและอำเภอที่จัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่วนราชการที่มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งโครงการนั้นดำเนินการในพื้นที่ที่ส่วนราชการอื่นดูแลรักษา เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากส่วนราชการเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าภาพของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๒. ให้ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในเรื่องความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน รวมทั้งรูปแบบรายการให้สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าภาพของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล

/๓. กรณีส่วนราชการ...

๓. กรณีส่วนราชการเจ้าของพื้นที่/ที่ดิน ที่มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต จะต้องเร่งรัดพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาตจากส่วนราชการประจำจังหวัด และอำเภอ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภานุ แยมศรี)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๕๘๐ ๐๗๐๕-๖ ต่อ ๑๔๑๒๘

e-mail add. : nonburioffice@gmail.com

“จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์”